

Số: /KH-UBND

Hung Đạo, ngày tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hưng Đạo năm 2025

Thực hiện Luật thực hiện dân chủ cơ sở ngày 10/11/2022.

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ cơ sở;

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 10/02/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2025, UBND xã Hưng Đạo ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hưng Đạo năm 2025 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ.

Bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với sự lãnh đạo của tổ chức đảng, sự quản lý của chính quyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân

2. Yêu cầu

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, của cấp ủy, chính quyền và phối hợp của các tổ chức trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện dân chủ phải nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Triển khai đồng bộ từ xã đến thôn. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị mình. Giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của cán bộ, công chức người lao động và Nhân dân, góp phần ổn định, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở

1.1. Nội dung

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp trên về thực hiện chủ ở cơ sở¹ gắn với cụ thể hóa nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

b) Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao hiểu biết về pháp luật cho Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, tạo điều kiện để Nhân dân nắm đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

c) Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, quán triệt cũng như hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện có hiệu quả dân chủ cơ sở; tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

1.2. Tổ chức thực hiện: Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã; các công chức chuyên môn; các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc.

1.3. Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2025.

2. Thực hiện dân chủ ở cơ sở

2.1. Nội dung

a) Về công khai thông tin ở xã

Nội dung công khai: UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện việc công khai thông tin và thực hiện đầy đủ, kịp thời trách nhiệm công khai đối với người dân theo quy định. Trong đó tập trung công khai các nội dung liên quan trực tiếp đến người dân trên địa bàn, nội dung dân chủ ở xã.

Hình thức và thời điểm công khai: niêm yết thông tin; đăng tải trên trang thông tin điện tử; thông qua Trưởng thôn để thông báo đến công dân; gửi văn bản đến công dân; thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy,

¹ Trọng tâm là: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

Chủ tịch UBND xã với Nhân dân; thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, đoàn thể để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, tại thôn... Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về nội dung cần công khai, UBND xã phải tổ chức công khai thông tin.

Lựa chọn hình thức công khai thông tin: UBND xã có trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử. Thực hiện niêm yết các nội dung phải công khai tại trụ sở UBND xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn. Thời gian niêm yết thông tin ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với Quy chế thực hiện dân chủ ở xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền xã; các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do chính quyền xã trực tiếp thực hiện phải được niêm yết thường xuyên tại trụ sở UBND xã và được cập nhật khi có thay đổi. Ngoài ra, một số nội dung thông tin được gửi đến Trưởng thôn để thông báo đến Nhân dân; được công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã trong thời hạn ít nhất 03 ngày liên tục.

UBND cấp xã có thể lựa chọn thêm các hình thức công khai thông tin khác theo quy định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm Nhân dân tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi.

b) Đảm bảo Nhân dân tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các hoạt động tại địa bàn dân cư

Đảm bảo quyền tham gia của Nhân dân trong việc bàn và quyết định các nội dung như: chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn xã, ở thôn do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức; việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ; hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; bầu, cho thôi làm trưởng thôn, trưởng khối phố, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Bảo đảm Nhân dân có quyền kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và quyết định; giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền xã, cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn.

Căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương, UBND xã có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã để quy định cụ thể hơn nội dung, cách thức thực hiện dân chủ trên địa bàn làm cơ sở để công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nội dung của quy chế thực hiện dân chủ ở xã có thể mở

rộng hơn phạm vi thực hiện nhưng không được trái hoặc hạn chế việc thực hiện các nội dung đã được quy định trong văn bản pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

c) Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã theo quy định; chủ động và tích cực trong việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; tập trung giải quyết có hiệu quả những khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân (nếu có). Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các chức danh không chuyên trách ở xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở thôn; thực hiện đầy đủ, đúng quy định đối với các nội dung phải giải trình với người dân theo quy định.

UBND xã phát huy vai trò tham gia của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án, chương trình đầu tư trong cộng đồng. Các thôn phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể, người đại diện của các tổ chức, các ban đại diện trong việc giám sát, cung cấp đầy đủ thông tin về các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.

d) Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo Quyết định số 320-QĐ/TU, ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề liên quan đến Nhân dân ngay từ cơ sở. Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tiếp xúc, trao đổi thông tin và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân.

Thực hiện tốt chế độ tự quản đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống thiết thực, hằng ngày của Nhân dân như bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới...

đ) Tăng cường công tác cải cách hành chính tại cơ sở, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến tại xã. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải gắn với công tác cải cách hành chính với triển khai bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường thị trấn đạt chuẩn Chính quyền thân thiện.

e) Trình HĐND cấp xã ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã.

2.2. Tổ chức thực hiện: UBND xã.

2.3. Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2025.

3. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

3.1. Nội dung

a) Thực hiện công khai các nội dung theo quy định.

Nội dung công khai: trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công khai các nội dung thông tin trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Hình thức và thời điểm công khai: niêm yết thông tin; thông báo qua hệ thống thông tin nội bộ (iOffice) hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử; thông báo tại hội nghị, thông báo bằng văn bản, thông qua các tổ chức của cơ quan, đơn vị để thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị. Nội dung thông tin phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Lựa chọn hình thức công khai: đăng tải nội dung phải công khai trên trang thông tin điện tử; đường dẫn văn bản nội bộ trên hệ thống iOffice, Nhóm Zalo cơ quan... ít nhất là 20 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu đăng tin hoặc gửi thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa có trang thông tin điện tử nội bộ hoặc hệ thống thông tin điện tử nội bộ thì tổ chức niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị và nơi làm việc của các đơn vị, bộ phận có liên quan trực tiếp ít nhất là 20 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết, trừ trường hợp đã sử dụng hình thức thông báo bằng văn bản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị hoặc pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung cần công khai, cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn thêm các hình thức công khai khác theo quy định phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, bảo đảm để cán bộ, công chức và người lao động tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo yêu cầu của cán bộ, công chức, người lao động đối với những thông tin trong thời hạn công khai mà chưa được công khai, thông tin đã hết thời hạn công khai hoặc thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng mà người yêu cầu không thể tiếp cận được.

b) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ; bảo đảm quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của

pháp luật; tuân thủ thứ bậc hành chính, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở; phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung dân chủ theo từng lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế thực hiện dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy, quy chế tiếp công dân. Tăng cường kiểm tra thực hiện dân chủ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

d) Thực hiện nghiêm quy định về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần.

đ) Thực hiện công khai các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để công dân, cơ quan, tổ chức biết. Cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu; kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách.

e) Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; gắn việc thực hiện dân chủ với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hành vi nhũng nhiễu; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

g) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xã hội số, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số của cơ quan nhà nước cung cấp; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số và an toàn thông tin đến người dân.

3.2. Tổ chức thực hiện: Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã; các lĩnh vực chuyên môn; các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc.

3.3. Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức phụ trách thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc trong triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định.

Tham mưu kiểm tra việc thực hiện dân chủ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc trên địa bàn hoặc lồng ghép với kế hoạch kiểm tra khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Các công chức chuyên môn, các đơn vị thuộc, trực thuộc

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch này gắn với chức năng, nhiệm vụ của lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thông tin, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả pháp luật về dân chủ ở cơ sở góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã

Tổ chức vận động Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ. Tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định và giám sát quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Hướng dẫn kiện toàn, nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

UBND xã đề nghị các công chức chuyên môn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện
- Phòng Nội vụ;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UB MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể ở xã;
- CAX, QSX, Trạm y tế, các trường học;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Đoàn